

HÀNH TRÌNH THIỆN NGUYỆN VÌ HÀ GIANG YÊU THƯƠNG

“Xuân biên cương – Tết nghĩa tình 2024”

Trong những năm qua, cùng với công tác chuyên môn, trường THCS Lý Thường Kiệt thường xuyên tổ chức các chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa, thiết thực. Trong đó, chương trình hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn là hoạt động được Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm và duy trì hàng năm.

Với mong muốn hỗ trợ các em học sinh vùng cao khó khăn, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và đặc biệt chuẩn bị cho mùa đông sắp tới các em nhận được đủ đầy sự ấm áp, yêu thương. Từ ngày 30/12/2023 đến ngày 1/1/2024 vừa qua, đại diện Ban giám hiệu, Chi đoàn giáo viên và các tổ chức khác trong nhà trường đã có hành trình thiện nguyện hơn 300km đến với xã Quảng Nguyên và Thị trấn Cốc Pài, huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang.

Tại đây, nhà trường đã trực tiếp thăm hỏi, trao tặng trường THCS xã Quảng Nguyên 200 ba lô, 200 cuốn vở, 500 đôi tất ấm, bút, 50 lá cờ Tổ quốc, 2.5 tấn gạo, 43 thùng mì tôm, bánh kẹo, tiền mặt; tặng trường THCS - THPT Thị trấn Cốc Pài 350 áo khoác, 1.000 cuốn vở, tiền mặt; cùng với đoàn thanh niên phường Ngọc Thụy và một số đơn vị trường học trên địa bàn quận Long Biên tặng huyện Xí Mần công trình sân chơi thiếu nhi với tổng giá trị các phần quà ước tính 90.000.000vnd. Không chỉ hỗ trợ về cơ sở vật chất, mỗi món quà còn mang ý nghĩa về tinh thần, đó là cả tấm lòng gửi gắm của tất cả các bậc phụ huynh học sinh, học sinh, cán bộ - giáo viên - nhân viên của nhà trường động viên các em học sinh vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống và không ngừng nỗ lực học tập.

Kết thúc hành trình, đoàn công tác gửi lời cảm ơn tới các cán bộ chính quyền địa phương, toàn thể các Thầy/Cô giáo, các em học sinh đã hỗ trợ để cùng tạo nên chuyến thiện nguyện thành công với nhiều khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa.

Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi – Trường THCS Lý Thường Kiệt mong rằng sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để tổ chức những chương trình thiện nguyện vì cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc!

Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến thiện nguyện:













DISCOVERY

HỢP ĐỒNG

HỢP ĐỒNG DU LỊCH

ĐT: 0945.625.888 - 0912.4740.88

